
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ 14/2551 

วันพฤหัสบดีท่ี  25  ธันวาคม  2551 

ณ หองประชุมสารนิเทศ  อาคารบริหาร 

 

1. เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

มติ รับทราบ ดังน้ี 

1. การประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2551 ท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ ไดเลือกประธานที่

ประชุมอธิการบดีคนใหมแทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก ศ. นพ.ภิรมย  กมลรัตนกุล อธิการบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรองประธานอีก 2 คน คือ ศ .  ดร .พงษศักด์ิ  อังกสิทธิ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยวาระที่สําคัญใน

ป พ.ศ. 2552 คือ การพิจารณาในเรื่องของระบบ Admissions และบัณฑิตศึกษา   

2. มีเรื่องที่ตองขอโทษคือ เม่ือวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2551 ท่ีผานมา มทส. รวมกับ สพฐ. เขตการศึกษา 61 เขต 

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตการศึกษาพิเศษ 1 เขต รวมเปน 62 เขต จัดงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2551 “ESAAN EXCELLENCE FAIR 2008” โดยมีคุณหญิงกษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา มาปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานเปดงานแทนนายกรัฐมนตรี และที่ตองขอโทษเนื่องจากวา

ในชวงเชาวันท่ี 19 ธันวาคม การจราจรติดขัดมากทําใหบางทานตองเสียเวลาในการเดินทางนานพอสมควร แต

ในชวงเชาวันท่ี 20 ธันวาคม การจราจรก็คลองตัวขึ้น คิดวาทาง สพฐ. คงยังไมมีประสบการณ  คนท่ีเขามาใน

งานมีจํานวนมาก และมีการจอดรถบัสบนไหลทาง จึงทําใหเกิดจราจรติดขัดเปนจํานวนมาก การจัดงานดังกลาว

เปนนโยบายของ สกอ. ท่ีจะลบรอยตอระหวางอุดมศึกษากับมัธยมศึกษา จึงใชมหาวิทยาลัยเปนสถานที่จัดงาน 

และ มทส. ไดรับผลดีคือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ใหเด็ก ๆ ไดรูจัก มทส. มากขึ้นดวย ซึ่งในป      

2553 มหาวิทยาลัยจะมีอายุการกอต้ังครบ 20 ป ก็จะจัดงานใหญในลักษณะเชนน้ี หรือใหญกวาน้ีในลักษณะ 

open house อีก   

3. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เม่ือวันท่ี 13 

ธันวาคม 2551 ท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบมีดังน้ี 

1) เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งก็ไมมีปญหาอะไร เพราะเปนอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยอยูแลว   

2) การขออนุมัติรางขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งกําหนดใหมี

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการ 2 คน น้ัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท คณบดีสํานัก

วิชาเทคโนโลยีการเกษตรเสนอวา นาจะมีมากกวาน้ัน เน่ืองจากศูนยสหกิจฯ ตองประสานกับองคกรภายนอก

คอนขางมาก จึงเพิ่มจํานวนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 

3) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับการอนุมัติตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป   

4. จากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ฝากทุกสํานักวิชาสํารวจดวยวา มีทางใดบางที่จะนําบัณฑิตที่จะจบการศึกษาใน

ปลายเดือนมีนาคม 2552 หรือตนเมษายน 2552 แลวยังไมมีงานทํามาเขาสูระบบการศึกษาในขั้นสูงขึ้นตอไป 

โดยอาจจะรับมาศึกษาดวยทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย หรือทุนจากแหลงทุนอื่น ๆ  
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5.  มหาวิทยาลัยจะจัดงานเกษตรสุรนารี ในวันท่ี 8-11 มกราคม 2552 โดยไดกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี   

อําพล  เสนาณรงค มาเปนประธานเปดงาน มีกิจกรรมหลายอยางที่สภาวิชาการนาจะรู คือกิจกรรมเกี่ยวกับ

วิชาการและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานของนักเรียน การใหทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 

 
 1.2 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

มติ รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวเม่ือ

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 

 
 1.3 รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551   

มติ รับทราบ รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 

ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 จัดทําโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ   
 

 1.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

มติ รับทราบ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทําบันทึกขอตกลงการดําเนินงานโครงการดังกลาว 

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูชวยอธิการบดี

ฝายวิชาการ (รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย) เปนผูจัดการโครงการฯ รายละเอียดดังน้ี 

 1. จํานวนทุนและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามโครงการ

เครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 
ปงบประมาณ จํานวนทุนที่ไดรบัจัดสรร (ทุน) จํานวนเงินที่ไดรบัจัดสรร (บาท) 

2549 37 52,446,000   

2550 31 32,241,400 

2551 37 ยังไมทราบจํานวนเงินที่แนนอนเพราะยังไมไดรับ MOU จาก สกอ. 

ดังรายละเอียดทุนประเภทตาง ๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

2. การดําเนินงานของผูไดรับทุน 

  ปงบประมาณ 2549   

  1) มีนักศึกษาที่ไดรับทุนปริญญาเอกรวมใน - ตางประเทศ เดินทางไปทําวิจัย ณ ตางประเทศ จํานวน           

3 คน ไดแก  
   - นางสาวสุภัทรา  ขบวนฉลาด (1 กันยายน 2551 - 31 สิงหาคม 2552) 

   - นางสาวดวงพร  ศรีบุญเรือง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2551)  

   - นางสาวรักชนก  แสงภักดีวิจิตร (22 พฤศจิกายน 2551 - 21 พฤษภาคม 2552) 

   2) มีผูท่ีไดรับทุนแจงปดโครงการแลว ดังน้ี  

    - ทุนเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ จํานวน 5 ทุน  
    - ทุนแลกเปลี่ยน/ทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ จํานวน 3 ทุน   

    - ทุนจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 ทุน  



 

 

D:\สภาวิชาการ\สรุปมติ\สรุปมติ14-51.doc 

3 

    ปงบประมาณ 2550  มีผูท่ีไดรับทุนแจงปดโครงการแลว ดังน้ี  

- ทุนเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ จํานวน 4 ทุน   
- ทุนแลกเปลีย่น/ทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ จํานวน 3 ทุน (อีก 1 ทุน ขอเลื่อนกําหนดการเดินทางจาก

เดิมวันท่ี 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2551 เปนวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2552)   

- ทุนจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 2 ทุน  

 ปงบประมาณ 2551  อยูระหวางดําเนินงานจึงยังไมมีรายงาน 

 

 1.5 รายงานสรุปผลการไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ ครั้งที่ 2 

 มติ รับทราบ รายงานสรุปผลที่ไดจากการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2008 IEEE 67
th
 Vehicular 

Technology Conference (IEEE VTC2008-Spring), Singapore, May 2008 ณ ประเทศสิงคโปร เม่ือวันท่ี 

12-14 พฤษภาคม 2551  ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาวี  หัตถกรรม อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม โดยไปเสนอผลงานวิจัยแบบ oral ในบทความวิจัยเรื่อง Balancing tradeoffs for energy- 

efficient routing in MANETs based on reinforcement learning  

 

 1.6 มติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีในเรือ่งการขออนุมัติโครงการเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ   

มติ รับทราบวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2551 ไดพิจารณาเรื่องการขอ

อนุมัติโครงการเปดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว และ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แลวมีมติมอบอธิการบดีนํากลับไปทบทวนหลักการ

การเปดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีขอสังเกตดังน้ี 

1. การเปดสอนภาคพิเศษเชนน้ีในหลายมหาวิทยาลัย พบวาเปนการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการวิจัยของ

คณาจารย  

2. หากการเปดสอนนอกเวลาเพื่อตองการเอื้อใหแกผูท่ีกําลังทํางานน้ัน ไมควรเปนเหตุผลของการจัดเปนหลักสูตร

พิเศษ และการเปดเฉพาะแผน ข และการคนควาอิสระน้ัน สามารถควบคุมคุณภาพไดโดยใชคณะกรรมการ

ควบคุม 

3. การจัดการเรียนการสอนปจจุบันนิยมจัดเปน block system ซึ่งเหมาะสมกวาการจัดแบบปกติ 

โดยสภาวิชาการมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานกับคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณบดีสํานัก

วิชาเทคโนโลยีสังคม รวมทั้งหัวหนาสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของนําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 1.7 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่อง การอนุมัติใหนกัศึกษาข้ันปริญญาเอกแจงขอสําเร็จการศึกษา 

  ยอนหลัง ในภาคการศึกษาท่ี 3/2550 

มติ รับทราบวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2551 มีมติอนุมัติใหนักศึกษาขั้น

ปริญญาเอกแจงขอสําเร็จการศึกษายอนหลัง ในภาคการศึกษาที่ 3/2550 และใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตไป

ดําเนินการและแจงผลใหสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีขอสังเกตดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา เปนการบริหารจัดการระดับหนวยงานที่บริหารหลักสูตร มิใชหนาท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 

2. ควรทบทวนขอบังคับ 
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2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

3. เรื่องสืบเนือ่ง 

3.1 การเสนอชือ่ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

  (เปนวาระลับ) 

  

 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารงานกอสรางและสาธารณูปโภค  

  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

มติ 1. ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสตูร โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 2. นับจากนี้ไป การนําเสนอหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ หากหลักสูตรสงทันภายในเวลาที่กําหนด

และบรรจุในแฟมวาระการประชุมสภาวิชาการแลว จะพิจารณาในการประชุมครั้งน้ันเลย แตหากหลักสูตรสงไม

ทันภายในเวลาที่กําหนดและไมไดบรรจุไวในแฟมวาระการประชุม จะมอบกรรมการสภาวิชาการนํากลับไปศึกษา

และนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

  3.3 การปรับปรุงและแกไขขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

  ศาสตราจารย 

มติ เห็นควรยืนยันตามมติเดิมใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นท่ี  1 อธิการบดีเปนประธานการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

เน่ืองจากอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง และเปนผูรูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 

จึงควรเปนประธานในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ประเด็นท่ี  3 ใหกําหนดนิยามของ “ผูวิจัยหลกั” ดังน้ี 

“ผูวิจัยหลัก” หมายถึง ผูวิจัยท่ีมีสัดสวนรอยละสูงสุดในการมีสวนรวมในผลงานวิจัยน้ัน ๆ หรือ เปน

ผูวิจัย หรือผูประพันธ ท่ีเปนผูติดตอกับสํานักพิมพ (Corresponding  Author) 

 

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  ขอความเห็นชอบบรรจุการรับนกัศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟาประยุกต ในแผนปฏิบัติการ 

  ประจาํปงบประมาณ 2552 

มติ ใหความเห็นชอบบรรจุการรับนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟาประยุกต (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2551) 

ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 โดยเปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 20 คน ซึ่ง

หลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เม่ือวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2550 
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 4.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 มติ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวยบคุคลดังตอไปนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย  นิงสานนท ท่ีปรึกษา 

2.  รองศาสตราจารย ดร.กมล  เลิศรัตน ประธาน 

3. ดร.เอนก  ศิลปพันธุ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยอดิศักด์ิ  บวนกียาพันธุ กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ดร.จริงแท  ศิริพานิช กรรมการ 

6. ดร.นันทวรรณ  สโรบล กรรมการ 

7. ดร.พิพัฒน  วีระถาวร กรรมการ 

8.  นายปราโมช  รวมสุข กรรมการ 

9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย  อาจหาญ กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  อรรถจารุสิทธิ ์ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย  บุญจูง กรรมการ 

12. อาจารย ดร.โสภณ  วงศแกว กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรณู  ขําเลิศ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  มานะเกษม กรรมการ     

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร กรรมการ 

16. อาจารย ดร.สุดชล  วุนประเสริฐ กรรมการ 

17. รองศาสตราจารย ดร.ปยะดา  ตันตสวัสด์ิ กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ  ธีรอําพน กรรมการ 

19. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กรรมการและเลขานุการ 

20. อาจารย ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 4.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 มติ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
   สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

1. นายทรงวุฒิ  ฉิมจินดา เลขประจําตัว D4510161 สาขาวิชาฟสิกส นักศึกษาในที่ปรึกษาของ Professor Dr. 

Yupeng  Yan  ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก 1 ปการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 3/2551 – 2/2552 

   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

1. นางสาวจุฑามาศ  เพียซาย เลขประจําตัว D4630111 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมีศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.ไพศาล  เหลาสุวรรณ เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก         

2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 3/2551 - 1/2552 

2. นายมนตชัย  มนัสสิลา เลขประจําตัว D4730064 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีรองศาสตราจารย ดร.หน่ึง  

เตียอํารุง เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก 1 ปการศึกษา คือภาคการศึกษา

ท่ี 1/2552 – 3/2552  
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4.4 ขอความเห็นชอบกําหนดสิ่งพิมพทางวิชาการ เพ่ือการตีพิมพผลงานวิทยานพินธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

มติ เห็นชอบกําหนดใหสิ่งพิมพทางวิชาการฯ ตองเปนวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่สภาวิชาการใหการรับรอง 

โดยมอบสํานักวิชาพิจารณารายชื่อสิ่งพิมพทางวิชาการที่ไมใชวารสาร เสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหการรับรอง 

 

 4.5 ขออนุมัติรับโอนนกัศึกษา และเทียบโอนหนวยกิตใหนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่เขาศึกษา ในระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2551  
 

มติ อนุมัติรับโอนนางสาวปยณัฐ  แซกิม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการผูประกอบการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําภาค

การศึกษาที่ 3/2551 และอนุมัติเทียบโอนหนวยกิต รวมทั้งสิ้น 12 รายวิชา จํานวน 36 หนวยกิต  

 

  4.6 การสาํเร็จการศกึษาของนายนกุูล  กุดแถลง 

มติ เห็นควรใหนายนุกูล  กุดแถลง เลขประจําตัว D4510093 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

ชะลอการสําเร็จการศึกษาไปกอน เพื่อรอการตอบรับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสาร โดยมอบใหอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ธานี) ชวยดูแลผลงานที่จะตีพิมพของนักศึกษาดวย 

 

 4.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงการรับปริญญาเอกรวมสถาบันระหวาง INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส และ

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
 

 มติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลง ตามที่เสนอ 

 

  4.8 ขอความเห็นชอบปรับแกไขแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องหลักสูตรพิเศษไปพิจารณา 

แลวนําเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง 

 

  4.9 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูบริหาร 

   (เปนวาระลับ) 

 

5. เรื่องอืน่ ๆ  

 5.1 ขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศกึษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2551 และ 2/2551 

 มติ ใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 ราย ดังน้ี 

ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2551 จํานวน 3 ราย 

1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย   

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน 1 ราย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  จํานวน 1 ราย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จํานวน 1 ราย 
 



 

 

D:\สภาวิชาการ\สรุปมติ\สรุปมติ14-51.doc 

7 

ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551 จํานวน 3 ราย 

1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 ราย  

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย 

 
5.2 ขออนุมัติเงนิสมทบ (Matching fund) โครงการสหภาพยโุรป 

มติ อนุมัติในหลักการสมทบเงิน (Matching fund) ในวงเงินประมาณ 61,500 ยูโร หรือประมาณรอยละ 23 ของ

งบประมาณโครงการทั้งหมด ใหโครงการที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  กาญจนทวี จัดทําขอเสนอโครงการ 

(Project Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการจากสหภาพยุโรปภายใตกรอบโครงการ 

Thailand-EC Cooperation Facility (TECF) ประจําป 2008 เรื่อง Realization of a Thai-French Master 

Degree and Continuing Education in Industrial Biotechnology ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนในวงเงินประมาณ 196,782.50 ยูโร หรือประมาณรอยละ 73.42 ของงบประมาณโครงการ

ท้ังหมด (หรือเทากับ 268,012.50 ยูโร) สวนอีกรอยละไมเกิน 25 มาจากเงินสมทบของสถาบันตนสังกัด โดยแหลง

เงินท่ีจะมาสมทบ ขอใหประสานกับฝายวางแผนและฝายบริหารตอไป   
 

5.3 การจัดตั้งศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

 มติ ดวยจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินโครงการจัดต้ังศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดต้ังศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา/ประจําอําเภอ/ในสถานศึกษา ใหมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มีภารกิจหนาท่ีในการดําเนินงานสอดสองดูแลความเบี่ยงเบน แจงเตือนภัยให

สังคม เกิดความตระหนักรูถึงปญหาและวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น และรวมกันปองกันและแกไขปญหาสังคมและ

วัฒนธรรม จึงประกาศจัดต้ังศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานศูนย

เฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดต้ังศูนย

เฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน และดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ี 

โดยที่ประชุมมอบฝายกิจการนักศึกษารับไปดําเนินการตอไป 
 
 5.4 ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย และขออนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

มติ ใหความเห็นชอบโครงการ โดยงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย และอนุมัติ

แตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 14 ราย ตามที่เสนอ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สตัยธรรม) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เลขานุการสภาวชิาการ 

 


